

## บทที่ 4

### สรุปผลการประเมิน

การประเมินผลการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2548 เป็นการจัดแข่งขันในครั้งนี้มี การเก็บเงินค่าสมัครเข้าแข่งขัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการตัดสินและเป็นเงินรางวัลให้กับทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศ

การแข่งขันในครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าแข่งขันระดับ ปวช. จำนวน 20 ทีม และระดับ ปวส. จำนวน 20 ทีม ด้วยทีมที่เข้าแข่งขันมีมากจึงมีการขยายเวลาการแข่งขันในแต่ละวันจากที่กำหนดไว้ 16.00 – 18.00 น. ขยายเป็น 15.00 – 19.00 น. และเพิ่มวันแข่งขันจาก 25 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2548 เป็น 25 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2548 การแข่งขันในแต่ละวันมีนักเรียนให้ความสนใจเฉลี่ยวันละ 100 – 200 คน ในระหว่างการแข่งขันไม่มีการขัดแย้งทะเลาะวิวาทแต่อย่างใดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ยกเว้นการแข่งขันวันเสาร์ของทุกเสาร์ที่ภายหลังการแข่งขัน มักพบเศษขวัดน้ำแก้วน้ำพลาสติกและเศษถุงขนมทิ้งไว้เกลื่อนกลาดไม่เรียบร้อย ไม่มีการเก็บกวาด บางครั้งพบเก้าอี้ล้มระเนระนาด

การแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ได้จัดให้มีการสอบถามผู้เข้าแข่งทุกทีมพบว่า นักเรียนที่เข้าแข่งขันส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 เห็นด้วยกับเวลาที่กำหนดไว้ในการแข่งขันในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วง 15.00 – 19.00 น. นักเรียนที่เข้าแข่งส่วนใหญ่ร้อยละ 84.1 และ 85.7 ได้รับทราบกติกาและตารางการแข่งขันฟุตบอลล่วงหน้าก่อนการแข่งขันทำให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมทีม นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 94.3 เห็นด้วยว่าการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีความเป็นธรรมและโปร่งใส สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันนักเรียนร้อยละ 87.7 เห็นว่ามีความเหมาะสม ส่วนรูปแบบการแข่งขันแบบพบกันหมดในรอบแรกนักเรียนร้อยละ 96.7 เห็นด้วย การแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ นักเรียนที่ลงแข่งขันอาจไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางเรียนได้มีร้อยละ 46.9 ส่วนความรู้สึกของนักเรียนที่เข้าแข่งขันที่มีต่อกีฬาฟุตบอลที่วิทยาลัยจัดขึ้นมีผู้เข้าแข่งขันร้อยละ 87.3 รู้สึกพึงพอใจส่วนอีกร้อยละ 12.7 รู้สึกเฉย ๆ

จากการประเมินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล พบว่า เป็นกิจกรรมที่ควรมีการส่งเสริม แต่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นต้องแก้ไขปรับปรุง ผู้ประเมินขอเสนอแนะดังนี้

1. การเก็บกวาดดูแลความสะอาดของพื้นที่แข่งขันควรจัดให้มีการดำเนินการด้วยและควรจัดเก็บเก้าอี้ซ้อนให้เรียบร้อย
2. บริเวณการแข่งขันควรมีตาข่ายป้องกันให้มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่และควรติดป้ายหรือประชาสัมพันธ์การงดจอดรถในบริเวณดังกล่าว

3. การไม่เข้าชั้นเรียนของนักเรียนเพราะติดการแข่งขันเป็นสิ่งที่ต้องหาทางแก้ไข เช่น  
แจ้งเรื่องขอเวลาเรียนให้ผู้สอนทราบ และควรกระตุ้นให้ผู้เรียนติดตามเนื้อหาการเรียน  
ด้วย เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เมื่อขาดเรียนจะไม่ติดตามบทเรียน ทำให้เรียนไม่เข้าใจและ  
สอบไม่ผ่านได้ในที่สุด

\*\*\*\*\*